

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ
2016 - 2021**

(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)

Đơn vị bầu cử số 9 (toàn huyện Khánh Vĩnh)



**Sẽ góp phần để người dân được hưởng lợi
nhiều nhất từ các chương trình trọng điểm**

- *Họ và tên: Cao Cường; sinh ngày 25-6-1963*

- *Quê quán: xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh,
tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học Luật*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Huyện ủy, Chủ
tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh*

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu HĐND, chú trọng vào những vấn đề sau đây:

Tôi cùng với các đại biểu HĐND đưa ra các biện pháp, quyết sách đúng, phù hợp để người dân được hưởng lợi nhiều nhất từ các chương trình trọng điểm của tỉnh như: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Đây là 3 chương trình ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân toàn tỉnh nói chung và Khánh Vĩnh nói riêng. Tôi sẽ quan tâm đưa đề án cây trồng chủ lực trên địa bàn huyện vào triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa, thể mạnh nông sản và tăng thu nhập kinh tế hộ đồng bào miền núi, tạo sức bật cho chương trình giảm nghèo của huyện.

Vấn đề còn tồn tại của nhiệm kỳ trước đó là đất sản xuất và nước sinh hoạt cho người dân, tôi sẽ tiếp tục bám sát và nêu kiến nghị xác đáng đến các cấp, ngành, cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết sớm để người dân được hưởng lợi từ các chương trình này.

**Dành nhiều tâm huyết cho công tác dân tộc,
bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ**

- *Họ và tên: Ca Tông Thị Mến; sinh ngày 10-9-1979*

- *Quê quán: xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học tư tưởng - chính trị*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Khánh Vĩnh*



Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, phấn đấu hết sức mình để làm tốt các nội dung sau:

Thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên HĐND tỉnh và cơ quan chức năng có liên quan; cùng với HĐND tỉnh phản ánh và giải quyết kịp thời những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Tôi sẽ dành tâm huyết cho các hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ; việc phòng, chống bạo lực gia đình; đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Là ứng cử viên nữ trẻ, người dân tộc thiểu số, tôi rất quan tâm và sẽ dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công tác dân tộc, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo...; công tác an ninh quốc phòng, các vấn đề tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Bản thân tôi từng là cán bộ đoàn, công tác hơn 10 năm trong lĩnh vực thanh niên nên tôi thấu hiểu và nắm được những vấn đề mà các bạn trẻ hiện nay đang quan tâm như: việc hướng nghiệp và đào tạo nghề; cơ chế, chính sách cho thanh niên... Vì thế, tôi muốn được góp tiếng nói của mình phản ánh lên HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng để có những cơ chế chính sách phù hợp, đáp ứng được nguyện vọng của thanh niên.



Tham mưu, đề xuất tốt nhất các mục tiêu quản lý đất đai

- *Họ và tên: Đỗ Vũ Hồng Nhung; sinh ngày 18-4-1984*

- *Quê quán: xã Hòa Xuân, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên*

- *Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế; Đại học Nha Trang chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư - Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tin tưởng, bầu tôi vào HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tập trung vào những công việc như sau:

Với trách nhiệm của người đại biểu HĐND đại diện cho ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh, tôi sẽ tham mưu, đề xuất với lãnh đạo sở, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả những nội dung sau: tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu còn lại về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và triển khai thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020.

Tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh, chính quyền địa phương giải quyết tốt, ổn thỏa các khiếu nại, vướng mắc của người dân trong quá trình sử dụng đất, để bảo đảm quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người dân, đặc biệt là công tác bóc tách đất lâm nghiệp giao cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.

Tôi sẽ giữ liên lạc thường xuyên với nhân dân để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của họ, kịp thời báo cáo và chuyển kiến nghị của người dân đến HĐND và các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để giải quyết. Tôi sẽ tích cực tham gia, thảo luận, tranh luận tại các kỳ họp HĐND để nắm bắt, phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của người dân; gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri trước và sau mỗi kỳ họp để giải quyết, phản hồi thông tin đến cử tri. Đồng thời, sẵn sàng hướng dẫn, tư vấn cho người dân nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi người trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Quan tâm, giám sát để y tế miền núi phát triển

- *Họ và tên: Lưu Thị Thu Thủy; sinh ngày 1-1-1977*

- *Quê quán: xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam*

- *Trình độ chuyên môn: Bác sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành Nội Lão khoa*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Bác sĩ - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa*



Nếu được tin nhiệm của cử tri bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện những nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tôi sẽ phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nhằm hiểu rõ hơn về cuộc sống thực tế của người dân nơi mình ứng cử; lắng nghe và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của cử tri, đề xuất đến các cấp chính quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.

Thứ hai, tôi đặc biệt quan tâm đến những khó khăn của bà con ở miền núi trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, nhất là trong những trường hợp cấp cứu do địa hình đi lại khó khăn và phương tiện cấp cứu còn hạn chế.

Với chuyên môn trong ngành y tế, tôi sẽ kiến nghị đến lãnh đạo ngành quan tâm tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị cấp cứu và hướng dẫn thực hành thành thạo cho nhân viên y tế, giúp cho bệnh nhân nơi đây không phải di chuyển xa mà vẫn được sử dụng các tiến bộ của y tế ngay tại địa phương mình. Ngoài ra, tôi sẽ thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong khám, chữa bệnh, đặc biệt dành cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và sẽ giúp đỡ họ nhờ vào các tổ chức công tác xã hội.

Thứ ba, trong tình hình hạn hán hiện nay trên địa bàn, tôi cũng quan tâm đến vấn đề nước sinh hoạt, nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, hạ tầng các công

trình giao thông thủy lợi nhằm phục vụ tốt hơn cuộc sống của bà con. Ngoài ra, vấn đề tuyên truyền phòng, chống cháy rừng, tránh thiệt hại về tài nguyên và môi trường cũng rất quan trọng.

Sau cùng, với vai trò nữ giới, tôi sẽ cùng với hội liên hiệp phụ nữ huyện tăng cường tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, góp phần hỗ trợ sinh sản, chăm sóc phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em.



Đề xuất các chính sách để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

- *Họ và tên: Ngô Truỵn; sinh ngày 5-5-1959*

- *Quê quán: xã Diên Diên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và những yêu cầu bức xúc của cử tri để tập hợp, phản ánh kịp thời đến HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và thông tin kết quả giải quyết cho cử tri.

Hai là, tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020, nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Ba là, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính và sự nghiệp công lập, nhằm nâng cao chất lượng và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức và viên chức.

Bốn là, tham mưu và đề xuất UBND, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.

Năm là, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh nên tôi cũng sẽ quan tâm và phối hợp với lãnh đạo huyện tham mưu, đề xuất với UBND, HĐND tỉnh có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình giảm nghèo đa chiều và bền vững; giải quyết cấp đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất; giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Theo baokhanhhoa.com.vn